



Thiền viện Trúc Lâm Chính Pháp ở xứ Tuyên

ISSN: 2734-9195

09:10 27/03/2025

Thiền viện không chỉ là chốn tu học dành cho người xuất gia mà còn là nơi gieo duyên lành cho mọi người

Tọa lạc giữa thiên nhiên hùng vĩ của vùng đất Tuyên Quang, Thiền viện Trúc Lâm Chính Pháp hiện lên như một bức tranh thanh tịnh, là điểm tựa tâm linh cho những ai mong cầu sự an yên giữa cuộc sống bộn bề. Công trình Phật giáo này không chỉ là nơi tu học của tăng ni, phật tử mà còn mang sứ mệnh lan tỏa đạo lý từ bi, trí tuệ của Thiền phái Trúc Lâm đến với mọi người.

Khởi công vào tháng 1/2019, Thiền viện được xây dựng trên diện tích hơn 20 ha tại xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang. Tổng thể kiến trúc của thiền viện mang đậm dấu ấn của Phật giáo Trúc Lâm. Nơi đây hài hòa giữa cảnh sắc thiên nhiên và tư tưởng đạo đời song hành.

Thiền viện không chỉ là chốn tu học dành cho người xuất gia mà còn là nơi gieo duyên lành cho mọi người. Tại đây, nhiều hoạt động ý nghĩa như giảng pháp, thiền tập, hướng dẫn phật tử thực hành giáo lý đã và đang diễn ra thường xuyên, góp phần xây dựng đời sống cân bằng thân - tâm - trí vững chãi cho cộng đồng.

Thiền viện hướng đến các hoạt động an sinh xã hội như giáo dục, y tế, chăm sóc người già neo đơn và trẻ mồ côi, thể hiện tinh thần của Phật giáo là từ bi, cứu khổ.



Ảnh Thiền viện Trúc Lâm chính Pháp Tuyên Quang. Suu tầm

Tại Thiền viện, tòa Tam Bảo là hạng mục trung tâm, nơi thờ tự, lưu giữ kinh điển Phật giáo và là không gian sinh hoạt của tăng ni, Phật tử. Tòa Tam Bảo gồm ba tầng: giảng đường, thiền đường và sân lễ lộ thiên. Đặc biệt, phía trên sân lễ là tòa tháp ba tầng, nơi tôn trí tượng Phật Thích Ca Mâu Ni tay cầm cành hoa sen. Bức tượng cao 18m, ngang 12m, đứng trên đài sen cao 4m, biểu trưng cho tinh thần giác ngộ và trí tuệ bừng sáng. Từ tầng ba của tòa tháp, phóng tầm mắt ra xa có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của thành phố Tuyên Quang với núi non trùng điệp, dòng Lô lịch sử và những cây cầu thơ mộng.

Không chỉ có Tòa Tam Bảo, Thiền viện còn được quy hoạch với năm hạng mục chính: cổng Huệ Quang, viện Đại Trí, viện Đại Hạnh, viện Đại Bi và các công trình phụ trợ khác. Đáng chú ý, cổng Tam Quan được thiết kế dựa trên hình ảnh Tháp Huệ Quang - nơi thờ xá lợi của Phật hoàng Trần Nhân Tông, như một lời nhắc nhở về tinh thần nhập thế, hành đạo của Thiền phái Trúc Lâm từ thời Trần đến nay.

Mỗi độ xuân về, Thiền viện Trúc Lâm Chính Pháp lại trở thành điểm đến thu hút hàng chục nghìn Phật tử, du khách thập phương đến chiêm bái, lễ Phật, hòa mình vào không khí thanh bình của chốn thiền môn. Với cảnh quan " *sơn thủy hữu tình*" và những giá trị tâm linh sâu sắc, Thiền viện không chỉ là một công trình Phật giáo tiêu biểu của thế kỷ 21 mà còn là nơi vun bồi đạo đức, giúp con người tìm về cội nguồn an lạc trong cuộc sống.

Một số hình ảnh sưu tầm về Thiền viện Trúc Lâm Chính Pháp Tuyên Quang:







Tổng hợp: **Liên Tịnh**

Tham khảo

<https://baotuyenquang.com.vn/>

<https://giacngo.vn/>